



# ไทยนิวส์

หนังสือพิมพ์รายวันภาพ-ข่าวสำหรับชนทุกชั้น.

ปีที่ 36 ฉบับที่ 12,971 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 6 เมษายน 2549 ราคา 5 บาท

## เปิดโต๊ะสัมมนาการค้าไทย-จีน นักธุรกิจ-ผู้เชี่ยวชาญแนะกลยุทธ์

รศ.ดร.วันชัย สิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2544 ส่งผลให้บทบาทของจีนต่อสังคมโลกมีความโดดเด่นในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง นอกจากนี้กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนยังได้เห็นชอบและลงนามในการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา กระแสความตื่นตัวดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยต้องปรับตัวเพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนในด้านต่างๆ มาโดยตลอด ซึ่งในวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ถือเป็นวันครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์ไทย-

จีน รวมทั้งประเทศไทยยังได้ลงนามในความตกลงเปิดเสรีทางการค้าไทย-จีน

อธิการบดี มฟล. กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมระเบียบกฎเกณฑ์ทางพาณิชย์ระหว่างประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน การระงับข้อพิพาททางเลือก ความเข้าใจที่ถูกต้องของระบบกฎหมายพาณิชย์ระหว่างประเทศและการค้าเสรี รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนของทั้งสองประเทศ สำนักวิชานิติศาสตร์ มฟล.จึงได้ร่วมกับจังหวัดเชียงราย หอการค้าจังหวัดเชียงราย สำนักงานสภาอนุญาโตตุลาการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รวมทั้งศูนย์พัฒนาการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดสัมมนา เรื่อง "โอกาสทางการค้าการลงทุน ไทย-จีน: ระเบียบกฎเกณฑ์ทางพาณิชย์ระหว่างประเทศและการระงับข้อพิพาททางเลือก" ในวันที่ 7 เมษายน 2549 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมสมเด็จพระย่า ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

สำหรับผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายมุมมอง อาทิ นายประจวบ ไชยศาสตร์ ผู้แทนการค้าไทยในการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทยจีน นายพิณณ เจริญอมหาสาร รอง

ปลัดกระทรวงพาณิชย์, นายสุจินต์ ชัยมั่งคณานนท์ ประธานคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, นายบำรุง ตันจิตติวัฒน์ ตัวแทนจากสภาทนายความแห่งประเทศไทย, นายปรัชญา อยู่ประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในประเทศจีน, นายธนากร เสรีบุรี ประธานสำนักธุรกิจไทย-จีน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายหลายท่านรวมถึงนักวิชาการจากประเทศจีนอีกหลายท่าน ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ที่สำนักวิชานิติศาสตร์ มฟล. โทร.0-5391-6857 หรือ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการการค้าไทย งานกฎหมาย (อนุญาโตตุลาการ) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2622-1860-76 โทรสาร 0-2224-0745,0-2622-1880 และ 0-2622-1879